



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี โทร. ๐ ๕๔๘๑ ๑๕๓๐

ที่ กค ๐๖๐๘.๐๓/ ๐๐๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลตามโครงการรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงาน ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

ตามที่สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ได้อนุมัติแผนงาน/โครงการ รับฟังความคิดเห็นการดำเนินงาน ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ทั้งนี้การมีส่วนร่วมโดยการรับฟังความคิดเห็นในเชิงรุก จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มเพื่อสอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน โดยขอสรุปผลการจัดทำกิจกรรม ดังนี้

๑. มีกลุ่มเป้าหมายคลังน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลำปาง จำนวน ๔ คลัง เข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานครบถ้วน ๑๐๐% อยู่ในระดับ ๕ ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน

๒. ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นได้เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแบบแจ้งการรับ - การนำออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามแบบ นม. ๑๑ โดยให้ตัดช่องปริมาณน้ำมันคงเหลือออกไปเนื่องจากข้อเท็จจริงในกระบวนการรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไม่สามารถทราบปริมาณน้ำมันคงเหลือได้ในขณะรับน้ำมันซึ่งจะทราบได้ต่อเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรับ - จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในแต่ละวันแล้วเท่านั้น และเห็นควรปรับปรุงแก้ไขระยะเวลาในการแจ้งแบบ นม. ๑๑ จากแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตทราบล่วงหน้าทุกครั้งหรือแจ้งทันทีเป็นแจ้งให้ทราบโดยไม่ชักช้าหรือโดยเร็วแทน ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้กรมสรรพสามิตเพื่อพิจารณาหากมีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบในครั้งต่อไป

๓. ได้สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามแบบสำรวจ ๑-๑ ซึ่งมีความพึงพอใจได้ร้อยละ ๙๔.๓๓ อยู่ในระดับ ๕ ตามเกณฑ์การประเมิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรให้ฝ่ายอำนวยการใช้เป็นข้อมูลรายงานผลตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

(นายสมชาย ตูลา)

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

อวตม.

(นางสาวจิราพร พรหมยศ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

๑ ก.ย. ๒๕๖๓